

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑
 วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕
 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุทิน นามประเสริฐ	ประธานสภาฯ	สุทิน นามประเสริฐ	
๒	นายบุญจันทร์ สมสรวย	รองประธานสภาฯ	บุญจันทร์ สมสรวย	
๓	นายยงยุทธ ไพลีสิทธิ์	สมาชิกอบต. ม.๑	ยงยุทธ ไพลีสิทธิ์	
๔	นางเพชร ชาลีรักษ์	สมาชิกอบต. ม.๒	เพชร ชาลีรักษ์	
๕	นางสาวสุกัญญา สารวงค์	สมาชิกอบต. ม.๔	สุกัญญา สารวงค์	
๖	นายเทห์ คำรักษ์	สมาชิกอบต. ม.๕	เทห์ คำรักษ์	
๗	นายรณชัย กัญญา	สมาชิกอบต. ม.๖	รณชัย กัญญา	
๘	นายขวัญชัย ก้อนค้างพลู	สมาชิกอบต. ม.๗	ขวัญชัย ก้อนค้างพลู	
๙	นางสายยนต์ ปัญญาวงศ์	สมาชิกอบต. ม.๘	สายยนต์ ปัญญาวงศ์	
๑๐	นางสาวอาลัย มีเพชร	สมาชิกอบต. ม.๙	อาลัย มีเพชร	
๑๑	นายบำรุง จันดา	สมาชิกอบต. ม.๑๐	บำรุง จันดา	
๑๒	นายนิเวศ มังคุด	สมาชิกอบต. ม.๑๒	นิเวศ มังคุด	
๑๓	นายสมใจ สัจวร	สมาชิกอบต. ม.๑๓	สมใจ สัจวร	

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑	นางศรีประภา ปัญญาหรรษาวงศ์	นายกอบต.วังทอง	นางศรีประภา ปัญญาหรรษาวงศ์	
๒	นายชุมพล แก้ววิศาสตร์	รองนายกอบต.	นายชุมพล แก้ววิศาสตร์	
๓	นางจำปีแดง จันทรทาไทย	รองนายกอบต.	นางจำปีแดง จันทรทาไทย	
๔	นายวุฒินันท์ รัตนเพชร	เลขานุการสภาฯ	นายวุฒินันท์ รัตนเพชร	
๕	นายธงชัย เบ้าวรรณ	เลขานุการฯ	นายธงชัย เบ้าวรรณ	
๖	นางสาวสุนันทรา งามล้วน	นักทรัพยากรบุคคล	นางสาวสุนันทรา งามล้วน	
๗	นางสงเมือง บทนอก	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑	นางสงเมือง บทนอก	
๘	นายนิคม ชัยศรี	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๓	นายนิคม ชัยศรี	
๙	นางสมหมาย โพธิ์แจ่ม	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๔	นางสมหมาย โพธิ์แจ่ม	
๑๐	นายสังวาล มณีแก้ว	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕	นายสังวาล มณีแก้ว	
๑๑	นางสาวสุพรรณษา ภัคดีสุข	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗	นางสาวสุพรรณษา ภัคดีสุข	
๑๒	นายคมสัน สุดเฉลียว	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๙	นายคมสัน สุดเฉลียว	
๑๓	นายสายชล จันทรคำ	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๑	นายสายชล จันทรคำ	

(นายวุฒินันท์ รัตนเพชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

นายวุฒินันท์ -ขณะนี้เวลา ๑๐.๐๐ น.มีสมาชิกสภาฯลงชื่อเข้าร่วมประชุมจำนวน ๑๓ ท่านถือว่าครบองค์ประชุม
เลขานุการสภาฯ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองได้ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลวังทองสมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๕ มีกำหนด ๑๕ วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๒๔ มกราคม
พ.ศ.๒๕๖๕ ในการนี้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองจึงขอเชิญท่านสมาชิก ท่านผู้บริหาร และ
คณะผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมเพื่อที่จะให้ผู้บริหารแถลงนโยบายต่อสภาฯ ซึ่งจะ得以เริ่ม
ปฏิบัติงานตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ขณะนี้พร้อมแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯดำเนินการตาม
ระเบียบวาระต่อไปครับ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุม

นายสุทินประธานฯ -สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ เรื่องขอเชิญประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทองสมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ สำเนาการประชุมองค์การ
บริหารส่วนตำบลวังทองครั้งแรก ๑ ชุด เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบล
วังทองได้ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ กำหนดวันที่ ๑๕ โดยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่
๑๐ - ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทองจึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสมัย
สามัญครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันอังคาร ที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองครั้งแรก วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕

นายสุทินประธานฯ -มีท่านใดสงสัยอะไรในวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองครั้งแรกไหมครับ เชิญ
ท่านเลขาเลยครับ

นายวุฒินันท์ -เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก ท่านสมาชิกที่เคารพทุกท่านครับ บันทึกรายงานการประชุมสภา
เลขานุการสภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทองครั้งแรก เมื่อวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ ที่ผ่านมาซึ่งทางฝ่ายเลขา
ได้ทำบันทึกรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งให้ท่านสมาชิกตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมา ตาม
ระเบียบว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้วางไว้ว่าระเบียบวาระการประชุมหรือ
หนังสือนัดประชุมต้องยื่นไม่น้อยกว่า ๓ วัน ให้แก่ท่านสมาชิกก่อนถึงวันประชุมซึ่งเราก็ได้ยื่นไปให้ท่าน
สมาชิกเมื่อวันเสาร์ ที่ ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ สิ่งที่ยื่นไปก็จะมีหนึ่งระเบียบวาระการประชุม หนังสือ
นัดประชุม บันทึกรายงานการประชุม และคำแถลงนโยบายของท่านนายก ที่ยื่นไปให้กับท่านสมาชิกได้
ศึกษา ที่ยื่นไปก่อน ๓ วันก็อยากให้ท่านสมาชิกได้ศึกษาว่าบันทึกรายงานการประชุมที่เราประชุมครั้งที่
ผ่านมานั้นมีความถูกต้องตามที่ท่านได้อภิปรายหรือไม่ท่านก็ต้องไปตรวจสอบดูเพราะมารอบนี้หรือ
รอบหน้าท่านจะต้องมีการรับรองรายงานการประชุมทุกครั้งอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นการรับรองรายงาน
การประชุมถือว่ามีความสำคัญ ผมอยากจะขอฝากให้ท่านสมาชิกได้ตรวจสอบให้ถูกต้องชัดเจนว่ามี
ครบแต่ละวาระหรือไม่โดยเฉพาะวาระที่ ๕ เพื่อเป็นวาระการพิจารณาที่สำคัญการออกเสียงลงमतท่าน
ได้ออกเสียงตามที่บันทึกรายงานการประชุมได้ลงมติไว้หรือไม่ เมื่อประชุมเสร็จผมจะได้นำไปแก้ไขและ
นำมาให้ท่านประธานลงนามก็ถือว่าระเบียบวาระการประชุมฉบับนั้นสมบูรณ์แล้ว อยากฝากให้ท่าน
สมาชิกตรวจสอบดูให้ละเอียดว่าบันทึกรายงานการประชุมที่ผมได้ถอดออกมาท่านถูกต้องตามที่ท่านได้
ลงมติไว้หรือไม่ขอฝากให้ท่านสมาชิกได้ตรวจสอบ ขอขอบคุณครับท่านประธาน

(นายวุฒินันท์ รัตนเพชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

นายบุญจันทร์ ส.อบต.ม.๑๑ -เรียนท่านนายก ท่านประธาน ท่านเลขา ท่านผู้นำหมู่บ้าน ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผม นายบุญจันทร์ สมสรวย ส.อบต.ม.๑๑ บ้านผาทอง ตามที่ได้อ่านวาระการประชุมครั้งที่ผ่านมาจะเห็น จุดที่ไม่ถูกต้องการรายงานของ ส.อบต.ม.๗ นายชัยชัย ก้อนค้างพลู หน้าที่ ๔ แต่ในช่วงท่านเป็นนาย สุทินนะครับขอให้คณะกรรมการได้ดูว่าตรงนี้นั้นไม่ถูกต้องและสมควรได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องครับผม

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๒ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง นายสุทิน นามประเสริฐ ประธานในที่ประชุม

ระเบียบวาระที่๓ กระตุ้น
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่๔ เรื่องคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่

นายสุทินประธานฯ -ขอแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๒๓ เชิญท่านเลขาสภาชี้แจงครับ

นายวุฒินันท์ เลขานุการสภา -เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก ท่านสมาชิกที่เคารพทุกท่านครับ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ ก่อน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้ นายองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลโดยไม่มี การลงมติ ทั้งนี้ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่ประกาศผลการเลือกตั้งนายองค์การบริหาร ส่วนตำบล ประกอบกับระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๔๗ เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นขอแถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่นตามกฎหมายว่า การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุเข้าวาระการประชุมสภาท้องถิ่นเป็นเรื่องด่วน จะเห็นว่าผู้บริหาร ได้แถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่นแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นดำเนินการให้สมาชิกท้องถิ่นซักถามและ อภิปรายร่วมกันเว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้มีมติให้ซักถามและอภิปรายแต่ละประเด็นไปตาม ระเบียบข้อ ๕๘/๕ ของตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลตาม พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ท่านนายกได้แถลงนโยบายต่อสภา เพื่อที่จะเข้าปฏิบัติหน้าที่ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการเลือกตั้ง ขอเรียนเชิญท่าน ประธานครับ

นายสุทินประธานฯ -ขอเรียนเชิญท่านนายกแถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองครับ

นางศรีประภา นายกอบต. -เรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่านผู้ใหญ่ ผู้ช่วย และท่านในที่ประชุมที่เคารพ ทุกท่าน ดิฉันนางศรีประภา ปัญญาธรรมชาติ นายองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง พร้อมคณะ บริหารและเลขานุการ ตามที่สำนักคณะกรรมการเลือกตั้งมีหนังสือรับรองผลการเลือกตั้งนายก องค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นการประกาศรับรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอำเภอภักดีชุมพล เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ด้วยมีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนซึ่งได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ

(นายวุฒินันท์ รัตนเพชร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ดิฉันได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนตำบลวังทอง ได้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ ได้บัญญัติไว้ว่าก่อนที่นายกจะเข้าปฏิบัติหน้าที่ต้องแถลงนโยบายต่อสภาตั้งนั้น ดิฉันได้จัดทำนโยบายการพัฒนาและเพิ่มเติมขึ้น โดยปรับปรุงนโยบายเดิมและเพิ่มเติมนโยบายใหม่ ซึ่งจะได้แถลงนโยบายการพัฒนาและการบริหารต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองในครั้งนี้ การกำหนดนโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ดิฉันได้ดำเนินการกำหนดนโยบายการพัฒนาให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ และแผนพัฒนาฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) อำนาจหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ และมุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนตำบลวังทอง ตลอดจนได้กำหนดนโยบายสอดคล้องสัมพันธ์กับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันของจังหวัดชัยภูมิ กลุ่มจังหวัดภาคอีสาน ตลอดจนระดับชาติ ดิฉันจึงได้กำหนดนโยบายการบริหารและการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป โดยกำหนดนโยบายการพัฒนา ดังนี้

๑.นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา พัฒนาการศึกษาเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเราให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรมและสามารถคิด พุด และกระทำในสิ่งที่ เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม การศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนาทุกด้าน ที่ก่อประโยชน์ให้แก่คนในชุมชนท้องถิ่น การศึกษาเป็นการพัฒนาคนให้สามารถปรับตัวได้ดีในการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม และในการปฏิบัติงาน ดิฉันได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการศึกษาดังกล่าว จึงได้กำหนดนโยบายการพัฒนาการศึกษา โดยจะดำเนินการ ดังนี้

๑.๑ มุ่งพัฒนาเยาวชนผ่านการเรียนรู้คู่คุณธรรม นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม สามารถนำความรู้ไปดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

๑.๒ จัดตั้งลานสร้างสรรค์เยาวชน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชน เรียนรู้เทคโนโลยี ทันโลกทันเหตุการณ์ รวมถึงสนับสนุนการกีฬาตามความต้องการของเยาวชน ส่งเสริมกีฬารูปแบบใหม่ตามโลกยุคใหม่

๑.๓ สนับสนุนกิจการสภาเด็กและเยาวชน, นักศึกษาวิชาทหาร, ลูกเสือ, เนตรนารี, ยุวกาชาดเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความคิดเห็น มีเวทีแสดงความสามารถต่าง ๆ

๑.๔ จัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาและมีคุณภาพ

๑.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาในทุกระบบ ได้แก่ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ตามความถนัดและโอกาสการเรียนรู้ของแต่ละคน

๑.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้เพื่อการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

๑.๗ ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่ครอบครัวยากจน แยกแยก ตลอดจนประสบปัญหาต่าง ๆ ให้สามารถเรียนได้ตามที่ต้องการโดยการจัดทุนสนับสนุนการศึกษา

๒.นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อประชาชนตำบลวังทอง ได้ยุติมีสุข

(นายวุฒิพันธ์ รัตนเพชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต และสามารถดูแลคนในครอบครัว ตลอดถึงมีรายได้เสริม เป็นสิ่งที่ดิฉันต้องการให้เกิดขึ้นกับประชาชนชาวตำบลวังทอง และหวังว่าเป็นสิ่งที่สามารถดำเนินการให้บรรลุถึงความอยู่ดีกินดีของประชาชนตำบลวังทองได้ โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ ส่งเสริมการกระจายรายได้ให้แก่ประชาชน โดยสร้างงานและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอาชีพ

๒.๒ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบล โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้

๒.๒.๑ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่ดึงดูดให้มีผู้มาท่องเที่ยวตำบลวังทองเพิ่มมากขึ้น เช่น การจัดประชุม อบรม สัมมนา และการแข่งขันกีฬาตามทีระเบียน กฎหมายกำหนดอำนาจหน้าที่ไว้

๒.๒.๒ สนับสนุนให้เกิดหมู่บ้านท่องเที่ยวให้มากขึ้นตามศักยภาพของพื้นที่ร่วมกับสมาคมและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เชื่อมโยงการส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยว นวัตกรรม การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ของแต่ละพื้นที่ให้เกิดรายได้และเศรษฐกิจชุมชนดีขึ้น

๒.๓ ส่งเสริมเศรษฐกิจพอ โดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้ประชาชนได้พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

๒.๔ ส่งเสริมการประกอบอาชีพหัตถกรรมท้องถิ่น เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการอาชีพ

๒.๕ ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพภาคเกษตรกรรม การตลาดเพื่อจำหน่ายผลผลิตการเกษตร และเพิ่มพูนค่าผลผลิตด้วยการส่งเสริมการแปรรูปโดยเชื่อมโยงกับสหกรณ์ภาคการเกษตร

๒.๖ ส่งเสริมการทำเกษตรคุณภาพสูง ลดต้นทุนการผลิตด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีผลผลิตเพิ่มขึ้นมีผลตอบแทนที่คุ้มค่า ร่วมกับหน่วยงานราชการและเอกชนในการดำเนินการ เช่น การขยายโครงการเกษตรปลอดภัยให้กว้างขวางและทั่วถึงให้มากขึ้น ตามความต้องการของตลาด และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ เข้าถึงพื้นที่การเกษตรอย่างทั่วถึง

๓.นโยบายด้านพัฒนาสังคมและสาธารณสุขสังคมเป็นการอยู่ร่วมกันของคนต่างเพศ ต่างอายุ ต่างความรู้ ตลอดถึงมีภูมิหลังที่ต่างกันย่อมก่อให้เกิดปัญหาหลากหลายตามมา เช่น ปัญหาสุขภาพ ปัญหาสุขภาพจิต ปัญหาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง ซึ่งปัญหาเหล่านี้มาสามารถป้องกันและแก้ไขได้โดยอาศัยคนในสังคมได้ร่วมกันคิดร่วมกันรับผิดชอบ โดยมีองค์กรภาครัฐ เอกชนตลอดถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางสังคมได้ส่งเสริมและดำเนินการพัฒนาสังคมในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งดิฉันมีความตั้งใจที่จะพัฒนาสังคมตำบลวังทองให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ผู้คนในสังคมมีชีวิตที่เป็นสุขอย่างยั่งยืน โดยจะดำเนินการ ดังนี้ ด้านสาธารณสุข

๓.๑ ป้องกัน รักษา และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้

๓.๑.๑ ส่งเสริมการให้ความรู้และสนับสนุนการให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง

๓.๑.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อ เช่น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โรคไข้เลือดออก เป็นต้น

๓.๑.๓ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็ก สตรีมีครรภ์ คนชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

๓.๑.๔ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านสาธารณสุข อาสาสมัครบริหารและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

๓.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนสุขภาพและสวัสดิภาพให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในด้านสุขภาพและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิต

(นายวุฒินันท์ รัตนเพชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

ด้านสังคม

๓.๕ ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมในชุมชน โดยมีแนวทางดำเนินการดังนี้

๓.๕.๑ ส่งเสริมกิจกรรมด้านการศาสนาทุกศาสนา

๓.๕.๒ อนุรักษ์ และสืบสาน แหล่งเรียนรู้ ด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓.๕.๓ ส่งเสริมวัฒนธรรม เอกลักษณ์ และประเพณีท้องถิ่น

๓.๖ ให้การช่วยเหลือสงเคราะห์ แก่ผู้ประสบภัยจากอุทกภัย, ภัยแล้ง, อัคคีภัย และภัยพิบัติอื่น ๆ

๓.๗ ให้การสงเคราะห์แก่เด็ก เยาวชน สตรี คนชรา ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมในสังคม รวมทั้งช่วยเหลือผู้ยากไร้ โดยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ในพื้นที่

๓.๘ สร้างความปลอดภัยด้านชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อเพิ่มจุดติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) เพื่อป้องกันและติดตามการกระทำความผิดสามารถเชื่อมโยงระบบการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน (๑๖๖๙) ที่มีอยู่ ให้สามารถลดระยะเวลาการนำส่งผู้ป่วย และแพทย์สามารถสั่งการในการรักษาขั้นต้นได้ทันที เพื่อลดการสูญเสียชีวิต

๓.๙ ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้

๓.๙.๑ ส่งเสริมการกีฬาขั้นพื้นฐาน การกีฬาเพื่อสุขภาพ และการกีฬาพื้นบ้าน

๓.๙.๒ ส่งเสริมและพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และสู่ความเป็นอาชีพของเยาวชนและประชาชน

๓.๙.๓ พัฒนาและปรับปรุงสนามกีฬา สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

๓.๑๐ ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยมีแนวทางการดำเนินการดังนี้

๓.๑๐.๑ ส่งเสริมและจัดตั้งองค์กรชุมชน เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง ด้วยความรู้ความสามารถของตนเอง

๓.๑๐.๒ ส่งเสริมกิจกรรมเสริมความรู้ ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้มีสุขภาพที่ดี มีจิตใจที่ร่าเริงร่วมกันทำกิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมรายได้ ซึ่งจะส่งผลให้มีความสามารถในการประกอบอาชีพลดภาวะพึ่งพิง และยังสามารถช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ ตามความถนัดของแต่ละบุคคล เช่น การจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุชมรมคนพิการ เป็นต้น

๓.๑๐.๓ การประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันให้คำปรึกษาและคำแนะนำประชาชนต่อผู้ที่มีปัญหาในทุกๆ ด้าน เช่น หนี้ในระบบ, หนี้ในระบบ, ปัญหาครอบครัว, ปัญหาการเรียน, ปัญหาสุขภาพ และอื่นๆ เพื่อลดภาวะความกดดันที่จะบั่นทอนสุขภาพจิต และสุขภาพกาย ทั้งนี้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ระเบียบกฎหมายท้องถิ่นที่กำหนดไว้

๓.๑๐.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด

๓.๑๐.๕ ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน องค์กรสตรี กลุ่มเยาวชน กลุ่มพ่อบ้าน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มตำรวจบ้าน หน่วยกู้ภัยกาชาด อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ชุดรักษาความปลอดภัยภายในหมู่บ้าน (ชรบ.) และกลุ่มต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ให้สามารถดำเนินงานเพื่อพัฒนากิจกรรมของกลุ่ม

๓.๑๐.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานลูกเสือชาวบ้านในพระบรมราชูปถัมภ์

๔.นโยบายด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารการเมืองและการบริหารเป็นสิ่งที่จะต้องมีการบริหารจัดการให้เกิดความสมดุลในองค์กร และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ จึงจะทำให้้องค์กรสามารถดำเนินการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถดำเนินการพัฒนาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และตอบสนองได้อย่างตรงเป้าหมายตามความต้องการของประชาชน โดยดิฉันได้กำหนดนโยบายการเมืองและการบริหาร โดยจะดำเนินการ ดังนี้

๔.๑ ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

๔.๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและการบริหารงานของท้องถิ่น

(นายวุฒินันท์ รัตนเพชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

๔.๓ พัฒนาบุคคลกรให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรอย่างทั่วถึง

๔.๔ ส่งเสริมการสร้างระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๔.๕ ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทองให้มีประสิทธิภาพ

๔.๖ ปรับปรุงและพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทองให้มีประสิทธิภาพ

๔.๗ จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ในการป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในพื้นที่สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทองและในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัยต่อการเกิดเหตุอันตรายในตำบลวังทอง

๔.๘ จัดทำแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาและระบบการตรวจสอบติดตาม ประเมินผล อย่างต่อเนื่อง

๔.๙ ส่งเสริมและฟื้นฟูกิจกรรมกลุ่มมวลชนต่างๆ เพื่อสนองตอบนโยบายปรองดอง รู้รักสามัคคีในหมู่ ประชาชน และส่งเสริมกิจกรรมเพื่อประชาธิปไตยให้มีความปรองดองสมานฉันท์

๕.นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เป็นการพัฒนาสิ่งที่มีความ จำเป็นอันพื้นฐานต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น เช่น การพัฒนาด้านถนน ด้านแหล่ง น้ำ ตลอดจนที่ดิน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เมื่อได้รับการพัฒนาจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต การ ประกอบอาชีพ การเดินทาง ตลอดจนการติดต่อสื่อสารซึ่งจะทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๕.๑ พัฒนาการใช้ที่ดิน โดยมีแนวทางดำเนินการ และฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัยด้านที่ดิน ทำกินของราษฎร

๕.๒ ก่อสร้างและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึง โดยเร่งฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัย ด้านสะพาน ถนน รวมทั้งการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร

๕.๓ ปรับปรุง ซ่อมแซม ซ่อมสร้าง หรือบำรุงรักษาถนนที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานต่างๆ

๕.๔ ปรับปรุงแหล่งน้ำ โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้

๕.๔.๑ ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร โดยการซ่อมแซมและก่อสร้างเหมืองฝายขุดลอก คลองคูคลองเพื่อกักเก็บน้ำ และเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่ รับผิดชอบ

๕.๔.๒ ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค โดยการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภค บริโภค และมีการเตรียมพร้อมในการช่วยเหลือในภาวะขาดแคลนน้ำตามที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน ที่รับผิดชอบ

๖.นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น แหล่งน้ำ ภูมิอากาศ พื้นดินและป่าไม้ เป็นสิ่งสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ในทุก ชุมชนท้องถิ่น ถ้าในชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งมีการบริหาร จัดการให้ถูกต้อง ก็จะทำให้ชุมชนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข มีแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ มี สภาพภูมิอากาศที่ดี ไม่มีปัญหาหมอกควันพิษ และลดปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นสิ่งที่ดินต้องการ ให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนกับพี่น้องประชาชนตำบลวังทอง จึงได้กำหนดนโยบายพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนได้มีสัมพันธภาพที่ถูกต้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจำดำเนินการ ดังนี้

๖.๑ ขับเคลื่อนศูนย์บริหารจัดการน้ำ โดยเป็นศูนย์รวมข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับน้ำทุกระบบ สร้าง ระบบจัดการน้ำที่ทั่วถึง ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ โดยร่วมกับองค์กรต่างๆ ให้ความรู้การบริหาร จัดการน้ำทุกพื้นที่ เช่น การสร้างฝายกั้นน้ำให้ถูกต้องตามลักษณะของแต่ละพื้นที่, การลดการสูญเสีย

(นายวุฒินันท์ รัตนเพชร)

ในการส่งน้ำด้วยระบบท่อส่งยาง, ชุดลอกแหล่งน้ำต่างๆ ที่ต้นเขินให้สามารถเก็บน้ำได้มากขึ้น, สร้างแหล่งน้ำขนาดเล็กและขนาดกลาง เพื่อให้มีน้ำอุปโภค บริโภค และน้ำใช้ในภาคการเกษตรอย่างทั่วถึง

๖.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการป่าชุมชน ร่วมกับเครือข่ายประชาชนในชุมชนและหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ป่าชุมชนเป็นป่าเศรษฐกิจ เป็นแหล่งอาหารพื้นบ้าน สร้างรายได้ในชุมชน และลดการเกิดไฟป่า ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดฝุ่นละอองและหมอกควันในอากาศ(PM ๒.๕)

๖.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย และพัฒนาเชิงปฏิบัติการในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้

๖.๓.๑ การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล ขยะอันตราย ตลอดจนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และขยะอันตราย

๖.๓.๒ การศึกษาข้อมูลความเป็นไปได้ในการใช้พลังงานทดแทน

๖.๓.๓ การศึกษาข้อมูลสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อม

๖.๔ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้แก่ประชาชน ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า

๖.๕ บำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนดำเนินกิจกรรมตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๖.๖ ส่งเสริมการปลูกป่าไม้เบญจพรรณและป่าไม้เศรษฐกิจ โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้

๖.๖.๑ สนับสนุนกิจกรรมปลูกป่า เพิ่มพื้นที่ป่า ในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน

๖.๖.๒ ส่งเสริมการปลูกป่าไม้เศรษฐกิจเพื่อนำไม้มาใช้สอยในครัวเรือนการพาณิชย์และอุตสาหกรรม

๖.๖.๓ ส่งเสริมการปลูกพืชยืนต้นเศรษฐกิจ ทดแทนการปลูกพืชไร่ในพื้นที่ลาดชัน เพื่อลดการพังทลายของหน้าดิน ซึ่งอาจจะทำความเสียหายต่อระบบนิเวศน์ ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๖.๗ ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ สนับสนุนและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วมในพื้นที่การเกษตรเพื่อทำให้ผืนป่าชุ่มชื้น

๗.นโยบายด้านความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๗.๑ จัดทำฐานข้อมูลในการพัฒนา เพื่อรวบรวมข้อมูล รายละเอียดประชากรแต่ละบุคคล และข้อมูลรายละเอียดสภาพต่าง ๆ ของระบบสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการ แหล่งน้ำ ความต้องการของประชาชนข้อมูลทรัพยากรต่าง ๆ ในพื้นที่ตำบลวังทอง เพื่อการพัฒนาที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่น

๗.๒ สร้างความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนแลกเปลี่ยนทรัพยากรที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน การให้บริการสาธารณสุข ที่สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม เป็นบทบาทสำคัญที่ทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด เปรียบเสมือนบันไดที่เชื่อมประสานระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบล องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ

๗.๓ สนับสนุนและร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ในการศึกษา วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ ของประชาชน

จากนโยบายที่กล่าวมาข้างต้น เป็นนโยบายที่วางไว้บนพื้นฐานของข้อมูลที่เป็นจริงตามสภาพการณ์ในปัจจุบัน บางนโยบายจึงต้องดำเนินการให้บรรลุผลโดยเร็ว บางนโยบายจึงต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาและงบประมาณประจำปีที่มีอยู่ จึงจำเป็นต้องยิ่ง ที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย ได้ร่วมกันทำงานเพื่อให้

(นายวิมล รัตน์เพชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

สัมฤทธิ์ผลตามนโยบายที่ได้แถลงไว้และเป็นไปตามกฎหมายระเบียบขององค์การบริหารส่วนตำบล และหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน กรณีมีปัญหาเดือดร้อนที่สำคัญและจำเป็นต้องแก้ไขเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยด่วน และจำเป็นที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยน

นโยบาย ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในเวลานั้น และจะต้องเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และจังหวัดชัยภูมิ ที่ได้กำหนดไว้ให้ท้องถิ่นนำมาปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปในทางเดียวกันอันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนและเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนชาวตำบลวังทองต่อไป ขอขอบคุณ

นายสุทินประธานฯ -เรื่องอื่นๆมีท่านใดจะเพิ่มเติมไหมครับขอให้ได้ชี้แจงในท้องประชุมเลยนะครับ เชิญท่านนายกเลยครับ
นางศรีประภา -ในเมื่อไม่มีใครคัดค้านเรื่องนโยบายนะคะ นายอยากจะทำสมาชิกรู้ทุกท่าน ประชาชนชาวตำบล
นายกอบต. เดือดร้อนเข้ามาปรึกษาได้ที่นายกไม่ว่าผู้ใหญ่หรือผู้ช่วย ถ้าสิ่งไหนนายกดูแลช่วยเหลือได้นายกจะช่วย
นะคะฝากทุกคน เรื่องเลือกตั้งผ่านไปแล้วเราก็ผ่านไปตอนนี้เราต้องหันหน้ามาช่วยกันดูแลพี่น้อง
ประชาชนตำบลวังทองให้อยู่ดีกินดีมีความสุข ขอขอบคุณทุกคนที่เสียสละมาประชุมด้วยกันและพัฒนา
ตำบลวังทองให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม ขอขอบคุณ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

นางสาวอวลัย ส.อบต.ม.๙ -เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ดิฉันก็จะขอฝากเรื่องเดิมๆนะคะเพราะ
สมัยแรกเมื่อดิฉันเป็นมาก่อน ๘ ปี ดิฉันก็ได้รับความร่วมมือคอบสพานชาดก็ต้องขอใหม่ะคะ เรียนไป
ถึงท่านนายกได้ส่งช่างเข้าไปดูก็กลัวชาวบ้านจะเป็นอันตรายมันเริ่มกว้างไปเรื่อยๆ ขอฝากท่านนายก
อย่าให้ผิดหัวนะคะ เรื่องที่สองคะเรื่องคอนกรีตสายวัดนะคะหน้าบ้านผู้ใหญ่ใหม่ น้ำจะท่วมมันจะไม่มี
ที่ระบายน้ำมันทำให้การสัญจรลำบากเพราะฉะนั้นช่วงนี้แล้งฝากท่านนายกไปพิจารณาด้วยนะคะ
ขอขอบคุณ

นายธชัย ส.อบต.ม.๖ -เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมอยากจะ
ฝากไปถึงท่านนายกครับ ถึงประปา ชัมเมอร์ส พร้อมท่อประมาณ ๑ นิ้ว ประมาณ ๑ กิโลเมตร เพราะ
ในช่วงหน้าแล้งชาวบ้านเดือดร้อนมากครับ เวลาชาวบ้านออกไปทำอะไรทำสวนกลับมาที่ประมาณห้าโมง
แล้วครับต้องกลับมาตักน้ำใช้อีก เรื่องสองซ่อมแซมเส้นทางสายการเกษตรเส้นบ้านนายเจ็กถึงไร่นายสา
ยันและบ้านนายทูลรวมแล้วประมาณ ๑,๕๐๐ เมตรครับ เรื่องสามไฟแสงจันทร์เห็นข้างออกไปสำรวจ
แล้วครับ ขอขอบคุณ

นางสาวอวลัย ส.อบต.ม.๙ -เพิ่มเติมที่หมู่ ๖ เรื่องของถังประปา ของหมู่ ๖ ถังของสวนแก้วมันรั่วมานานแล้วขอฝากท่านนายกถ้า
มีที่บริจาคหรือท่านนายกพอจะช่วยเหลือได้ก็ฝากท่านนายกไปดูแลถังน้ำประปาสวนแก้วด้วยนะคะ
ขอขอบคุณ

นายสมใจ ส.อบต.ม.๑๓ -เรียนท่านนายก ท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสมใจ สังกวร ส.อบต.ม.๑๓
ตำบลวังทอง ขอชี้แจงทบทวนปัญหาที่เกิดขึ้นที่หมู่ ๑๓ วันนั้นเราได้เสนอไปหนึ่งเรื่องแต่ ณ ปัจจุบันนี้
ปัญหาเร่งด่วนที่กระทบกับพี่น้องเรา ๓ เรื่องด่วนๆ เรื่องแรกเน้นย้ำของเรื่องทางขาดผมอยากจะแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับบล็อกรถคอนเวียร์ที่จะไปซ่อมทำให้พี่น้องเราสัญจรผ่านไปมาได้เดือดร้อนประมาณสิบ
กว่าหลังคาเรือน ไม่สามารถสัญจรได้เลยตั้งแต่ท่านนายกคนเก่ามาก็อยากจะฝากท่านนายกและท่าน
ประธานออกไปดูว่าจะแก้ไขอย่างไรให้กับพี่น้องเรา ปัญหาที่สองเกี่ยวกับเรื่องไฟแสงจันทร์บ้านของเรา
มีตั้งแต่ชอย ๑ - ๗ เมื่อวานนี้ผมเองก็ได้อ่านของทางท่านรองก็ได้ออกสำรวจทุกชอยได้ผลสรุปมาแล้ว
สิบกว่าจุด เรื่องที่สามเป็นเรื่องเกี่ยวกับประปาบ้านซับใหญ่ของเราช่วงนี้อ่างเก็บน้ำประปาของเรา

(นายวุฒินันท์ รัตนเพชร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

แต่ยังไม่รู้ว่าฝนจะทิ้งช่วงประมาณสักเท่าไรถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะขุดลอกแต่ระบบการขุดลอก
ประมาณ ๓๐ - ๔๐ เมตร แต่ถ้าไม่ขุดลอกก็อยากจะทำฝายและขอแรงพี่น้องไปช่วยกัน ขอขอบคุณครับ

นางสายยนต์
ส.อบต.ม.๘

-เรียนท่านประธาน ท่านนายก ท่านรอง ท่านปลัด และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ดิฉันนางสายยนต์
ปัญญาวงศ์ ส.อบต.ม.๘ มีเรื่องไฟแสงจันทร์ไปสำรวจมาแล้วมี ๗ จุดแต่ยังไม่เสร็จก็ขอเพิ่มเติม และมี
ทางคอนกรีตชาวบ้านอยากได้ทางคอนกรีตคะ ขอขอบคุณคะ

นายยงยุทธ
ผมส.อบต.ม.๑

-เรียนท่านประธาน ท่านนายก และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมส.อบต.ม.๑ นายยงยุทธ ไพสิทธิ์ ผม
อยากได้รถมาดินถนนหนทางในหมู่บ้าน

นางสาวสุพรรณษา
ผญบ.ม.๗

-เรียนท่านประธาน ท่านนายก ท่านปลัด ผู้นำทั้งท้องที่และท้องถิ่น ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน บ้านนา
ทุ่งใหญ่ หมู่ ๗ ตอนนี้มีปัญหาเรื่องทางข้ามฝายซอย ๗ ของหมู่บ้านบ้านนาทุ่งใหญ่มีผลกระทบมา
ประมาณ ๑ เดือน ยังไม่ได้รับการแก้ไขขอฝากท่านนายกของบเร่งด่วนถ้าเป็นการถาวรคงยาก
ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบต้องชนพีชผลทางการเกษตรออกไม่ว่าจะเป็นอ้อยหรือมันก็ขอฝากท่าน
นายกช่วยดูแลถึงจะเป็นงบทที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเร่งด่วนก็ขอให้ชาวบ้านได้ชนย้ายพีชผลออกก่อนนะ
คะ เพราะตัวนี้มีปัญหามาตลอดได้รับการร้องเรียนมาแล้วก็อยากฝากให้แก้ปัญหาช่วยด้วย ขอขอบคุณคะ

นายบุญจันทร์
ส.อบต.ม.๑๑

-เรียนท่านประธาน ท่านนายก ท่านปลัด และผู้นำทุกท่าน ผมนายบุญจันทร์ สมสรวย ส.อบต.ม.๑๑
ปัญหาที่เคยเสนอในที่ประชุมเมื่อครั้งประชุมที่ผ่านมาจะเป็นปัญหาเรื่องไฟ เมื่อวานนี้ก็ได้ออกสำรวจ
จุดที่เสียหายมีอยู่ ๑๔ จุดเป็นไฟแสงจันทร์เดิมเป็นหลอดยาวซึ่งในหมู่บ้านผาทองถือว่าได้รับความ
เสียหายมาก ส่วนของพลังงานแสงอาทิตย์ไม่ได้รับความเสียหายแต่ก็ได้สอบถามบางจุดเห็นแต่ตัว
เหล็กเลยถามชาวบ้านว่าคอมไฟไปไหนเขาบอกว่าทางทีมงานของอบต.วังทองได้ถอดไปก็ยังไม่ทราบ
เหตุผลผมที่เข้ามาทำงานในส่วนท้องถิ่นไม่รู้ว่าจะดำเนินการอย่างไรแต่ที่แน่ๆก็ ๑๔ จุดที่ไปสำรวจมาก็
อยากจะได้การช่วยเหลือเห็นว่าชาวบ้านได้ออกไปสำรวจมา ปัญหาที่สองคือเรื่องของกล่องวงจรปิด
ในหมู่บ้านช่วงที่ผ่านมากล่องวงจรปิดก็เกิดความเสียหาย ๗ จุด ทางผู้ใหญ่บ้านก็ประสานมาทางองค์การ
บริหารส่วนตำบลวังทองได้รับการซ่อมบำรุงแต่ก็ใช้ได้แค่ ๕ จุดอีก ๒ จุดก็ไม่ได้กลับมา เห็นว่าฟ้าผ่าใน
เรื่องของกรับประกันนั้นไม่ได้รับประกันเรื่องฟ้าผ่าก็อยากจะเสนอในที่ประชุมให้ช่วยเหลือตรงนี้ได้
พิจารณาและนำกล่องสองตัวไปติดจุดที่เคยติดไว้ ปัญหาที่สามก็คงเป็นเส้นทางการเกษตรเช่นเดียวกัน
ในช่วงปีที่ผ่านมามีพายุฝนตกหนักเส้นทางการเกษตรหลายสายก็ได้รับความเสียหายอยากจะเสนอ
เหมือนกับหมู่ที่ ๑ ไปปรับเส้นทางเพื่อการสัญจรไปมาในการนำผลผลิตด้านการเกษตรออกมาของ
ชาวบ้าน นำเรียนในที่ประชุมไว้เพียงแค่นี้ครับ

นางเพชร
ส.อบต.ม.๒

-เรียนท่านประธาน ท่านนายก ท่านปลัด และผู้นำของเราทุกท่านนะคะ ดิฉันมีเรื่องที่จะเสนอเมื่อ
ประชุมรอบที่แล้ว เรื่องท่ออุดตันเมื่อที่ผ่านมามีงานศพแล้วเรื่องน้ำเดือดร้อนมากมีไม่พอใช้พอโทร
ประสานงานไปทางเราก็รองจนตอนนี้สี่ศพแล้วค้ยังไม่ได้เร่งดำเนินการให้เลยคะ และฝากเรื่องไฟแสง
จันทร์อยู่ตรงจุดวัดมันมีตมมากคะ ขอขอบคุณคะ

นางสาวสุกัญญา
ส.อบต.ม.๔

-เรียนท่านประธาน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาว
สุกัญญา สารวงษ์ ส.อบต.ม.๔ ขอปรึกษาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน เรื่องที่หนึ่งคือเรื่อง
ไฟฟ้าไฟแสงจันทร์ตอนนี้ในหมู่บ้านเกือบทุกจุดมืดไปหมดเลยคะอยากให้ช่างออกสำรวจให้ด้วยนะคะ
เรื่องที่เส้นทางถนนบ้านนางม้วยถึงบ้านนางฉวีถ้าฤดูฝนจะเดือดร้อนมากคะเดินสัญจรไม่ได้เลยคะตรง
นั้นมีประมาณสิบกว่าหลังคาเรือนที่เดือดร้อน เรื่องเก่าที่เสนอรอบที่แล้วเป็นเรื่องน้ำประปาณะคะที่
ท่านรองได้ไปดูแก้ไขปัญหาก็ให้ชาวบ้านคือเอาท่อเก่ามาตัดต่อให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำก่อนแต่จริงๆแล้ว

(นายวุฒิพันธ์ รัตนเพชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

อยากหรือท่อคะสุดต้นมากมันก็ได้แค่นี้ช่วงระยะเวลาสั้นๆคือเราอยากให้ถาวรเลยอยากให้ท่านนายกให้ช่างไปตรวจสอบให้เราด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ

นายรณชัย

-เรียนท่านประธาน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน จะมีเรื่องเดือดร้อนอยู่สองเรื่องนะคะ เรื่องไฟแสงสว่างและถนนสายการเกษตรของหมู่บ้านฝนตกค่อนข้างแรง เรื่องไฟแสงจันทร์ของซอยวัดก็มีครับแต่ไม่เพียงพอ นำเรียนเพียงเท่านี้ครับ

นายขวัญชัย

-เรียนท่านประธาน ท่านนายก สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้ใหญ่บ้านทุกท่าน ผมจะขอซ่อมแซมถนนสายการเกษตรบ้านนาทุ่งใหญ่ ขอบคุณมากครับ

ส.อบต.ม.๗

นางสงเมือง

-เรียนท่านประธาน ท่านนายก ท่านสมาชิก สำหรับหมู่ที่ ๑ ขอเพิ่มเติมอยากได้เสียงตามสายให้ไปดูเสียงตามสายให้หน่อยคะมันชำรุดถูกใช้งานมาสี่สิบกว่าปีแล้วอยากจะทำเปลี่ยนใหม่และเพิ่มลำโพงอยากจะทำท่านประธานและท่านนายกไว้ในที่ประชุมด้วยคะ

ผญบ.ม.๑

นายประจวบ

-เรียนท่านประธาน ท่านนายก ท่านเลขา ปกติเสียงตามสายของเราเสียงไม่ทั่วถึงอยากให้ทางท่านนายกช่วยดูเสียงตามสาย ขอบคุณมากครับ

ผญบ.ม.๔

นางสายยนต์

-เรียนท่านประธาน ท่านนายก ท่านปลัด ท่านสมาชิกทุกท่าน มีเรื่องของเสียงตามสายเหมือนกันคะ เสียงตามสายนั้นไม่ค่อยดังไม่ทั่วถึงหมู่บ้านคะ ทางคอนกรีตในหมู่บ้านก็ต้องการ ขอบคุณคะ

ส.อบต.ม.๘

นางสาวสุพรรณษา

-เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก ท่านปลัด ผู้นำทั้งท้องที่และท้องถิ่น กรณีเห็นทุกหมู่บ้านมีปัญหาเรื่องเสียงตามสายบ้านนาทุ่งใหญ่ก็เช่นกันคะ ไม่มีปัญหาเรื่องเสียงดังเพราะเรามีงบประมาณของกองทุนซื้อสายใหม่แต่ที่นี้อยากจะปรึกษาท่านปลัดหรือกองช่างฝากไว้ด้วยนะคะว่าจะมีวิธีไหนจะจับเสียงให้ได้ในระยะ ๔.๕ กิโลเมตร เพราะบ้านนาทุ่งใหญ่ใช้เสียงตามสายสองเครื่องแต่ที่นี้พอดีเปลี่ยนผู้ช่วยใหม่ผู้ช่วยท่านเป็นผู้หญิงไม่มีความสามารถที่จะพูดกระจายข่าวได้เราก็อยากให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นคนพูดให้ตลอดระยะเส้นทางอยากจะทำกองช่างหาให้ได้อยากให้ช่วยแก้ปัญหาให้มันเป็นจุดเดียวแล้วประกาศให้ได้ยินหมดเพราะที่ผ่านมาลองปรับดูแล้วแต่มันขาดคะ ขอบคุณคะ

ผญบ.ม.๗

นายพิเชษฐ์

-เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านคะ เรื่องของเสียงตามสายหมู่ที่ ๑๒ ก็มีปัญหามาอยากจะทำท่านนายก ท่านประธานเข้าไปดูแลเรื่องของยกหอเป็นสองหอเพราะไม่ดังไปขึ้นทุกเสาเป็นการลำบากแก่การซ่อมแซมอยากขอให้ดูแลในเรื่องของเสียงตามสายคะ ขอบคุณครับ

ผญบ.ม.๑๒

นายคมสัน

-เรียนท่านนายก ท่านประธานสภา และสมาชิกทุกท่าน ผมผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๙ ปัญหาเสียงตามสายเหมือนกันครับ และเส้นทางเกษตรครับ ขอบคุณมากครับ

ผญบ.ม.๙

นายชุมพล

-เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง สมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้นำทุกหมู่บ้าน กระผมนายชุมพล แก้ววิศาตร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง สำหรับปัญหาของหมู่บ้านปรางค์มะค่านะครับ เพราะว่าท่านประธานก็ไม่สามารถนำเสนอดได้ผมในฐานะรองนายกมีเรื่องจะปรึกษาท่านประธานสภาเกี่ยวกับการขุดลอกคลองหลังโรงเรียนเพราะว่ามีปัญหาเกิดขึ้นแล้วจากเดิมความกว้างของปากคลองคือ ๑๒ เมตร แต่ตอนนี้ไปขยายเป็น ๑๕ เมตร ผลกระทบก็คือโรงเรียนทรุดหนักตอนนี้จะพังแล้วทางเดินเท้าของนักเรียนเรื่องนี้ก็อยากนำเสนอท่านประธานไปถึงที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการขุดลอกในครั้งนี้ให้รีบไปสำรวจและดำเนินการให้เร็วที่สุดถ้าไม่มันจะเกิดปัญหาใหญ่ตอนนี้ได้ย้ายเด็กออกไปแล้วเพื่อความปลอดภัยของเด็กอาคารทรุดจริงๆ ถูกผู้รับเหมาขยายปากออกไปอีกทำให้ดินทรุด สำหรับเรื่องความเดือดร้อนของสมาชิกผมเพิ่งเข้ารับตำแหน่งยังไม่เป็น

รองนายกอบต.

(นายวุฒินันท์ รัตนเพชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

ทางการก่อนหน้านี้ได้รวมกับสมาชิกทุกหมู่บ้านและผู้นำชุมชนปัญหาที่เกิดขึ้นของตำบลเราเรื่องถนน
 ทางการเกษตรทุกเส้นถ้าประสานได้ทีมบริหารกับทางสำนักปลัดจะได้มาปรึกษาหารือกันอีกครั้งมีเงิน
 ตัวไหนที่หมุนเข้าไปสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพราะเขามีรถตัดและรถน้ำเมื่อก่อนนี้ผมเคย
 สนับสนุนเข้าไปสิบกว่าปีที่แล้วตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ถนนทางการเกษตรไม่เคยได้รับการแก้ไขและ
 ปรับปรุงส่วนนี้ เรื่องที่สองคือไฟฟ้าตอนนี้รู้สึกว่าจะซื้อมาแล้วเดี๋ยวจะให้ช่างไปสำรวจแล้วติดตั้งให้ชะ
 ครับให้รอก่อนเพราะของเรามี ๑๓ หมู่บ้าน สำหรับเรื่องเสียงตามสายของผู้ใหญ่ถ้าเป็นไปได้เรื่องนี้
 ผมว่าท่านผู้นำและท่านสมาชิกให้ประสานกันผมเห็น ๑๓ หมู่บ้านผมเห็นว่าแก้ปัญหาก็แค่หมู่บ้าน
 เดียวถ้าเสียงตามสายใช้เสียงตามสายลำดับนี้ผมว่าปัญหาเกิดแน่มันใช้ระยะทางยาวในการใช้สายของ
 หมู่ที่ ๒ รู้สึกว่ามีปัญหาเป็นหอกระจายข่าวแต่ละจุดค่อยดำเนินการนะครับเพราะมันเป็นปัญหาที่
 ค้างคามานาน ส่วนเรื่องน้ำผมได้รับรู้ปัญหาและประสานไปแล้ว ปัญหาของพี่น้องทีมบริหารชุดนี้โดย
 ท่านนายกศรีประภา จะไม่นิ่งนอนใจจะได้รับการแก้ไข เรื่องน้ำสำคัญที่สุดน้ำไม่ไหลแฉัง อบต.เลยจะ
 นำรถน้ำไปส่งก่อนขอให้เชื่อมั่นและเชื่อใจทีมบริหารและพนักงานในอบต.การทำงานของเราไม่ได้
 นิ่งอยู่กับที่ ขอขอบคุณมากครับ

นายนิเวศ
 ส.อบต.ม.๑๒


-เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ขอฝากอีก
 เรื่องหนึ่งนะครับท่านผู้ใหญ่บ้านพิเชษฐได้นำเรียนไปเรื่องบล็อกคอนเวียร์สขอเป็นงบเร่งด่วนได้ไหมครับ
 เพราะว่ามีทรุดมากเลยครับ ขอขอบคุณครับ

นายรณชัย
 ส.อบต.ม.๖

-เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก สมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมรณชัย
 กัญญา ส.อบต.ม.๖ จะขอถามเรื่องเสียงตามสายนี้แหละครับปกติที่ผ่านมาเสียงตามสายองค์การ
 บริหารส่วนตำบลเราไม่สามารถที่จะสนับสนุนได้ผมอยากถามท่านปลัดว่าจริงๆแล้วเราสนับสนุนได้ไหม
 เพราะปัญหานี้มันเกิดขึ้นทุกบ้านอยู่แล้วครับขอกลับมาทุกปีแต่ท่านนายกคนเก่าบอกว่าไม่สามารถเอา
 งบประมาณลงไปสนับสนุนได้อย่ารู้ว่ามันสนับสนุนได้ไหมถ้าสนับสนุนได้ผมขอฝากหมู่ ๖ ด้วยครับ
 เตือตร้อนมาก ขอขอบคุณครับ

นายวุฒินันท์
 เลขานุการสภา

-เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกผู้ทรงเกียรติ และท่านกำนัน
 ผู้ใหญ่บ้านทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน ก่อนอื่นก็ขอชมเชยท่านสมาชิกเกือบจะทุกหมู่ถือว่าเป็นไฟแรงที่จะนำเสนอ
 ปัญหาให้กับทางคณะผู้บริหารที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่วันนี้ได้รับทราบและหาแนวทางแก้ไขซึ่งจากที่ผมได้
 ฟังและจดไว้ก็เยอะพอสมควรเกือบจะทุกหมู่แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัญหาเรื่องไฟแสงจันทร์ เรื่องถนนที่
 ชำรุด ให้ท่านสมาชิกได้เข้าใจว่าสิ่งที่ท่านทำในวันนี้เดินมาถูกทางแล้วอันไหนที่จำเป็นที่จะต้องแก้ไข
 เร่งด่วนผมเชื่อว่าท่านนายกจะแก้ไขถ้าทำได้อันไหนที่ใหญ่ยังทำไม่ได้อาจนำเข้าสู่ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖
 ใกล้จะถึงท่านต้องเตรียมตัวและวางแผนไว้ อย่างเช่น บล็อกคอนเวียร์สท่านจะให้หักกลางมันก็ไม่อาจจะ
 ทำได้เนื่องจากเป็นงานที่ใหญ่และเป็นเรื่องของโครงสร้างหรือที่อาจจะซ่อมได้ก็อาจจะเป็นชั่วคราวแต่
 ไม่ถาวรแต่ถ้าจำเป็นจริงๆท่านนายกก็จะพิจารณาช่วยท่านอยู่แล้ว ส่วนของท่านส.อบต.ม.๖ เรื่องของ
 หอกระจายข่าวของหมู่บ้านเป็นอำนาจหน้าที่ของ อบต.หรือไม่ถ้าตอบตามระเบียบไม่ใช่อำนาจหน้าที่
 ของ อบต.ครับเป็นอำนาจหน้าที่ของฝ่ายปกครองท้องถิ่นบริหารจัดการเรื่องเสียงตามสายของท่านเอง
 อบต.มีหน้าที่แค่บริหารจัดการเรื่องความเดือดร้อนเรื่องที่กระทบต่อพี่น้องประชาชนซึ่งผมขอเรียน
 ว่าตามอำนาจหน้าที่ของ อบต.มาตรา ๖๗ ๑.จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก ๒.รักษาความ
 สะอาดของถนนดินและที่สาธารณะจำกัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ๓.ป้องกันและระงับโรคติดต่อ


 (นายวุฒินันท์ รัตนเพชร)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

๔.ป้องกันสาธารณภัย ๕.ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและการฝึกอบรมให้แก่ประชาชนรวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนดูแลการพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะกองทุนเพื่อความเสมอภาคการศึกษา ๖.ส่งเสริมพัฒนาสตรีเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ ๗.คุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๘.บำรุงรักษาศิลปะและจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น แล้วที่นี้เรามาดูมาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายการบริหารส่วนตำบลอาจจะทำคืออาจจะทำได้แต่แต่ข้อเมื่อก็คือหน้าที่หลักอันนี้ก็คือทำเพิ่มเติม ๑.ให้มีน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตร ๒.ให้มีการบำรุงการใช้ไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น ๓.ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ ๔.ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุมการกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ ๕.ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร ๖.ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว ๗.บำรุงและส่งเสริมของราษฎร ๘.การคุ้มครองดูแลและรักษาสิทธิอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ๙.หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล ๑๐.ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม ๑๑.กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ ๑๒.การท่องเที่ยว ๑๓.การผังเมือง อันนี้คืออำนาจหน้าที่ของ อบต.จัดทำและอาจจะจัดทำได้

เพราะนั้นเรื่องเสียงตามสายเมื่อก่อน อบต.ก็เคยไปจัดซื้อจัดจ้างให้เพียงแต่ว่าหลังจากกฎหมายเขายกเว้นให้ไปเป็นอำนาจของฝ่ายท้องถิ่นโดยตรงเพราะฉะนั้นก็นำเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบ ขอขอบคุณครับ

นางศรีประภา
นายก อบต.
นายสมใจ
ส.อบต.ม.๑๓

-ท่านปลัดก็ได้อธิบายไปหมดแล้วนะคะ ถ้าสิ่งไหนไม่เกินอำนาจหน้าที่ของนายก นายกก็พร้อมจะช่วยเหลือที่เต็มร้อยค่ะ ขอขอบคุณค่ะ

-เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก สมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายสมใจ สังกวร ส.อบต.ม.๑๓ ผมได้ฟังท่านปลัดชี้แจงเกี่ยวกับ บล็อกคอนเวียร์สมันแก้ไขได้เข้า ผมก็ออกอยากจะเสนอถ้าบล็อกคอนเวียร์สมันซึ่งบเยอะทำได้ปี ๒๕๖๖ ถ้าเป็นไปได้ขอทางท่านนายกและทีมงานเอาท่อไปลงและเทพื้นวางท่อใหม่ใช้ดินกลบคือเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพราะว่าผมก็เกรงใจพี่น้องที่ถามมาทุกวันเมื่อไรสมาชิก อบต.คนใหม่จะแก้ไขเวลาสี่ถึงหกเดือนแล้วยังไงก็ได้ให้พี่น้องเราสัญจรและนำสิ่งของออกมาสู่ตลาดได้ เพิ่มเติมอีกเรื่องตามที่ท่านรองเราได้นำเสนอเกี่ยวกับรถเกรดเดอร์ที่จะเข้าไปตักแต่งการเกษตรในหมู่บ้านถ้าเป็นไปได้ซบใหญ่ก็อยากจะได้ไปตักแต่งเหมือนกันเพราะเส้นทางของเราไม่ได้พัฒนามาสามถึงสี่ปีแล้ว ขอขอบคุณครับ

ปิดประชุม


เวลา ๑๒.๓๐ น.

ลงชื่อ.....ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม


(นายวุฒินันท์ รัตนเพชร)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง สมัยสามัญ สมัย
ที่ ๑/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๗ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕

ลงชื่อ..........คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายสมใจ สัจวร)
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ ๑๓

ลงชื่อ..........คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายบุญจันทร์ สมสรวย)
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ ๑๑

ลงชื่อ..........คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวอาลัย มีเพชร)
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ ๙

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง สมัยสามัญ สมัยที่
๑/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๗ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕

ลงชื่อ..........
(นายสุทิน นามประเสริฐ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง